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รายงานการประชุมประชาคมระดับท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
และ (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิม ครั้งที่ 1/2565 

เมื่อวันที่   18   กุมภาพันธ์  2565 
ผู้มาประชุม 
ผู้ไม่มาประชุม 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
เริ่มประชุม  เวลา  09.30  น. 
 
นายธนากร  โพธิ์ไข    ในโอกาสนี้ก็ขออนุญาต  เรียนเชิญ นางฐาปนิต  กัณหาวัฒนานนท์  

นายกเทศมนตรีตำบลถาวร  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ครับผม และ ก็
ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลถาวรได้กล่าวเปิดการประชุมและ
กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอเรียนเชิญครับผม 

นางฐาปนิต  กัณหาวัฒนานนท์ สวีสดีคะท่านกำนัน ท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เคารพทุกท่าน
ที่เข้าร่วมประชุมประชาคมในวันนี้ ตอนนี้ยังไม่เป็นทางการคะในระหว่างที่
รอสมาชิกน่ะค่ะ ก็ขออนุญาตพบปะก่อน ท่านที่นั่งอยู่ที่นี้โดยเฉพาะผู้นำนะ
ค่ะ ก็ได้มาประชุม 2 รอบแล้วในเรื่องของแผน ในวันที่   17 – 18 
กุมภาพันธ์  2565  วันนี้  วันที่  18  กุมภาพันธ์  2565  ส่วนวันที่  17  
กุมภาพันธ์  2565  จะเป็นการประชุมช่วงเช้ากับช่วงบ่าย เรื่องของแผน
ต้องประชุมแบบนี้คะ วันนี้เป็นการประชุมประชาคมตำบล  ต้องขออนุญาต
พบปะก่อนวันนี้เพ่ือรอสมาชิกท่านอ่ืนน่ะค่ะ ทำความเข้าใจในเรื่องของ
แผนน่ะคะไม่ว่าจะประชุมประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ใครหมู่มันที่เราได้ประชุม
และได้เสนอแผนบางเรื่องก็ทำแบบซ้ำๆมันอยู่ที่งบประมาณทางเรามี
จำนวนจำกัดอันที่เราเสนอเข้าแผน เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เกิน
ศักยภาพใหญ่ๆ เล็กๆอย่างไรก็ตาม หากมีการประชุมแผนขอให้ท่านอย่า
รำคาญน่ะคะ ที่จะเอาโครงการเหล่านี้เข้าสู่กระบวนกวนการของแผน ซึ่งใน
คราวนี้ที่เรียกประชุม  2 – 3 ครั้ง ทั้งหมด 3  คณะติดต่อกัน ในเรื่องของ
แผนน่ะค่ะ เช่นวันนี้น่ะคะ  ยกตัวอย่างเราจะดำเนินการขุดลอกคลองสระ
ประดู่  ป่าโจด คลอง 2 ฝายพระ อ่าเก็บน้ำเขาหลุบน่ะคะ ที่ เราจะ
ดำเนินการ ในส่วนของเรามันอยู่ใกล้มาก เพราะเราจะทำในคราวนี้ในปี 
พ.ศ.2565 ก็จะต้องมีในแผน ว่าเพราะอะไรเราจะต้องเชิญประชุม
ประชาคม วันนี้มันเป็นโครงการที่เกินศักยภาพ ตัวดิฉันมีความเป็นห่วง
ความเดือดร้อนจำเป็นสำหรับพ่ีน้องประชาชนที่จะใช้น้ำอุปโภคบริโภค เมื่อ
กี้ลืมกล่าวถึงคลองโพธิ์ หมู่ที่ 10 น่ะค่ะ ทุกๆโครงการที่ว่ามาล้วนแล้วเกิด
จากความห่วงใยพ่ีน้องประชาชนในตำบลของเรา ได้ดิฉันได้ประสานงานกับ
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ผู้ประกอบการดำเนินการขุดลอกคลองด้วยตัวเองแล้วก็ได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดี ยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการขุดลอกคลองเหล่านั้นคะ ใช้รถแม็ค
โครขุด ไม่สามารถทำได้ค่ะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ต้องใช้ระเบิดอย่างเดียว 
ผู้ เชี่ยวชาญในการระเบิดก็จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ ได้รับอนุญาต 
ท้ายที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นคนอนุมัติ เพราะฉะนั้นในระหว่างที่เรา
รอน้ำลดระดับเพ่ือทำการระเบิดและขุดลอกคลองไว้ให้พ่ีน้องมีน้ำใช้ในการ
อุปโภคบริโภค โดยที่งบประมาณตรงนั้นประมาณ 40 – 50 ล้านบาท เรา
ไม่สามารถดำเนินการได้หรอกค่ะ โดยให้ผู้ประกอบการดำเนินการให้เรา
โดยใช้มูลหินเป็นค่าจ้าง เพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้ที่จะนำไปถึง
กระบวนการขุดลอกแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้พ่ีน้องอย่างยั่งยืน ท่าน
กำนันเองท่านก็ได้มาประชุม 2 เวทีแล้ว อันนี้เป็นเวทีที่ 3 ที่ท่านได้เข้าร่วม
ประชุมประชาคม ต้องขอขอบคุณท่านที่เข้ าร่วมประชุม ทุกท่านที่ได้
ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเหล่านี้ และดำเนินการพัฒนา
อย่างนี้มีความกินดีอยู่ดีของพ่ีน้องคิดว่าไม่น่าจะใช้เวลานานมากน่ะคะ ก็
ต้องขอขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่ง นอกเหนือจากการขุดลอกคลองแหล่งน้ำ
เหล่านี้ก็ได้ไปประสานหน่วยงานพัฒนาการเคลื่อนที่ 52 มาทำการขุดลอก
คลองให้เรา ก็อาจจะต้องขอความอนุเคราะห์ทำถนนเลียบคลองให้ด้วยแล้ว 
ท่านกำนันก็ได้เสนอเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ว่านอกเหนือจากการ
ขุดลอกคลองให้ไม่ตื้นเขิน ทำอย่างไรให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ ภารกิจของ
หน่วยงานพัฒนาการเคลื่อนที่ 52 นะค่ะใหสามารถที่จะดำเนินการฝังท่อ
เพ่ือกักเก็บน้ำไว้เป็นชั้นๆให้พ่ีน้องได้ใช้ให้ทั่วถึง ไม่ใช่น้ำไปกองอย่ท้ายสุด
ของคลองนะค่ะ เป็นภาระหน้าที่ของเทศบาลเองที่จะต้องตราเทศบัญญัติ
งบประมาณเพ่ือที่จะดำเนินการทำฝายน้ำล้นท่อกักเก็บน้ำเพ่ือพ่ีน้องเราจะ
ได้ใช้ให้ทั่วถึงกัน ทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ก็ถามว่าโครงการดังกล่าวที่
ขอไปอย่างนี้มีอยู่ในแผนหรือไม่ มีอยู่ค่ะแต่อยู่ในปี  พ.ศ.2570 อย่างนี้น่ะ
คะ เราต้องมาปรับปรุงเพ่ิมเติมแผนเข้าไปให้สามารถที่จะดำเนินการได้
ภายในปี พ.ศ.2565,2566 คะ คือถ้าจะเอาออกไปพ่ีน้องก็ต้องรอไปอีก
แล้วโครงการใดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างปรับเกลี่ยถนน
ที่ผ่านมา หากยังไม่ทั่วถึง ก็ขอให้ท่านได้อดใจรอ อย่างไรก็แล้วแต่มาอยู่ตรง
นี้มาเพ่ือที่จะดูแลพ่ีน้องประชาชน บัดนี้ได้แก่เวลาอันสมควรแล้วครบองค์
ประชุมนะคะ ตัวดิฉันก็ขอเปิดการประชุมเลยน่ะคะ ตอนนี้ก็ได้รับเกียรติ
จากท่านสารวัตรใหญ่ค่ะ ท่าน พ.ต.ต.อาคม  ชนะเพีย  ท่านเข้ามารับ
ตำแหน่งใหม่ เดียวเราประชุมเรื่องแผนก่อนนะคะจะขอเรียนเชิญท่านมา
พบปะกับพ่ีน้องเราที่เข้าร่วมประชุม วันนี้เป็นการประชุมประชาคมตำบล
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และ (พ.ศ.2566 – 2570) 
เพ่ิม ครั้งที่ 1/2565  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ปี พ.ศ.2565  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน  3  โครงการ 
1. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (สายบัวโคกสำราญ) หมู่ที่ 

10  บ้านโคกสำราญ - บ้านคลองไผ่ ต.หนองไทร อ.นางรอง  จ.
บุ รีรัมย์  กว้าง 6  เมตร ยาว 1 ,375 เมตร หนา 0 .05 เมตร 
งบประมาณ  4,5000,000  บาท ขออภัยคะ น้องเขาแจ้งว่าว่าพิมพ์
เลขศูนย์เกินไปหนึ่งตัวคะ แก้ไขใหม่นะคะ  4,500,000  บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7  บ้านคลองต้อ  
สายบ้านนายสำเนา จงพิมาย - สามแยกคลองป่าโจด  กว้าง  6  เมตร  
ยาว  1,360 เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณ  3,286,000 
บาท 

3. โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงานเทศบาล  กว้าง  3  เมตร  ยาว  5  
เมตร  งบประมาณ  170,000                                                          
แผนงานเคหะและชุมชน  จำนวน  9  โครงการ 
1.  โครงการขุดลอกคลองลาดกล้วย  กว้าง  12  เมตร  ยาว  

2,550  เมตร  งบประมาณ  680,000  บาท 
2. โครงการขุดลอกคลองอีแซว  กว้าง  12  เมตร  ยาว  6,630  

เมตร  งบประมาณ  1,780,000  บาท 
3. โครงการขุดลอก คลองลาดพริก  กว้าง  12  เมตร  ยาว  3,400  

เมตร  งบประมาณ  910,000  บาท 
4. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ ำคลองสอง (เดิม) ปากบนพ้ืนที่   

110,237  ตารางเมตร  ปากล่างพ้ืนที่  87,487  ตารางเมตร  
ลึกเฉลี่ย  10.00  เมตร  งบประมาณ  40,300,000  บาท 

เออเรียนเชิญหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณคะขออนุญาต
มอบหมายให้ดำเนินการต่อคะ เนื่องจากเหมือนสายตาไม่ค่อยดีคะ  

นางสิริกาญจน์  สิงหภิวัฒน์ คะขอต่อเลยนะคะ  แผนงานเคหะและชุมชน โครงการที่  5     
5. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ ำฝายพระ (เดิม ) ปากบนพ้ืนที่   

15,265  ตารางเมตร ปากล่างพ้ืนที่  8,635  ตารางเมตร  ลึก
เฉลี่ย  10  งบประมาณ  5,010,000  บาท 
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6. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ ำคลองโพธิ์  (เดิม) ปากบนพ้ืนที่   
74,450  ตารางเมตร  ปากล่างพ้ืนที่  45,800  ตารางเมตร  
ลึกเฉลี่ย  10.00  เมตร  งบประมาณ  26,590,000  บาท 

7. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขาหลุบปากบนพ้ืนที่  148,447  
ตารางเมตร  ปากล่างพ้ืนที่  122,348  ตารางเมตร  ลึกเฉลี่ย  
10.00  เมตร  งบประมาณ  55,020,000  บาท 

8. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองป่าโจด (เดิม) ปากบนพ้ืนที่   
20,678  ตารางเมตร  ปากล่างพ้ืนที่  10,224  ตารางเมตร  
ลึกเฉลี่ย  10.00  เมตร  งบประมาณ  6,430,000  บาท 

9. โครงการขุดสระน้ำประดู่  หมู่ที่  7  บ้านคลองต้อ  กว้าง  40  
เมตร  ยาว  331  เมตร ลึก  3  เมตร  งบประมาณ  598,000  
บาท  สำหรับแผนงานเคหะและชุมชน  โครงการที่  1 – 9  เรา
จะเอาไว้ในตราเทศบัญญัติปีงบประมาณ  2565-2566  และก็
จะเป็นโครงการเกินศักยภาพที่ท่านนายกจะของบประมาณจาก
หน่วยงานอ่ืนมาดำเนินการคะ ในการขอหน่วยงานอ่ืนนะคะถ้าขอ
ปีนี้ไม่ได้ ปีหน้าเราต้องมาดูว่าโครงการทั้งหมดนี้มันอยู่ในแผนไหม 
และสำหรับแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เราจะดำเนินการ
ในปีนี้นะคะ เราจะต้องโอนงบประมาณโดยเข้าสภา ในวันที่  28  
กุมภาพันธ์  2565  ให้สภาเห็นชอบคะ เราถึงจะดำเนินการโอน
งบประมาณได้ อาทิเช่นโครงการที่ท่านนายกจะก่อสร้างศูนย์
ประสานงานเทศบาล กว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร ทางด้านหน้า
ประตูทางเข้าออก สำหรับแผนพัฒนา  พ.ศ.2566 -2570 
โครงการนี้เราจะดำเนินการภายในปีหน้าคะ คือโครงการก่อสร้าง
ห้องน้ำ  ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว  5  เมตร จำนวน  3  ห้อง  
งบประมาณ  180,000  บาท  ทางด้านข้างห้องประชุมนะคะ 
โครงการนี้เราจะดำเนินการตราเทศบัญญัติงบประมาณนะคะ มี
ท่านใด จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมค่ะ เดียวให้ท่านนายกชี้แจงอีก
ครั้ง                 

นางฐาปนิต  กัณหาวัฒนานนท์ เชิญคะ 
ส.ท.ทองแดง  ถุนนอก ครับทุกโครงการมีหมดครับ ยกเว้นโครงการของหมู่ที่  8  คลองโป่งครับ 

ขอบคุณครับ 
นางฐาปนิต  กัณหาวัฒนานนท์ ค่ะ ขออนุญาตนะคะเมื่อสักครู่ที่ทางท่านส.ท.ทองแดง  ถุนนอก  ได้

สอบถามถึงโครงการของหมู่ที่  8  ว่าไม่มี  คะ คลองของหมู่ที่  8  เป็น
คลองที่อยู่ในศักยภาพของเทศบาลที่สามารถจะดำเนินการได้คะ จะตรา
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เป็นเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลเพ่ือที่จะดำเนินการคะ ส่วน
โครงการที่นำเสนอกับที่ประชุมในครั้งนี้เป็นโครงการที่เกินศักยภาพ  ที่เรา
ไม่สามารถดำเนินการได้ ฉะนั้นโครงการเหล่านี้ เราขอสนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน เราได้ขอสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนแล้ว  ทางหน่วยงานเขา
ได้สอบถามทางเราว่าโครงการที่ขอมานี้มีในแผนหรือไม่ บางโครงการมีใน
แผนแต่อยู่ในปี  2567 ซึ่งมันอีกไกล ทำนองนี้ เราต้องปรับให้มันสามารถ
ดำเนินการโครงการเหล่านี้ได้คะ ท่านส.ท.ทองแดง  ถุนนอก  ไม่ต้องเป็น
ห่วงนะคะ เพราะโครงการอยู่ในศักยภาพที่ทางเทศบาลจะทำได้ สำหรับ
คลองโป่ง  หลายท่านคงจินตนาการไม่ออก ว่าคลองโป่งอยู่ตรงไหนรู้จักกัน
ไหมค่ะ มีผักตบชวาเยอะ  ก็จะได้ดำเนินการตราเทศบัญญัติเทศบาล 
ดำเนินการขุดลอกเอง กำจัดผักตบชวาเองนะคะ เออท่านส.ท.ทองแดง  ถุน
นอก คงเข้าใจนะคะ ขอบคุณคะ ถ้างั้นโครงการที่ได้นำเสนอท่านในวันนี้จะ
ขอมติขอให้ท่านเห็นความเห็นชอบเพ่ือแก้ปัญหาให้พ่ีน้องประชาชน เออ
เมื่อกี้ท่านหัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ ได้แจ้งว่าจะได้หรือไม่ได้อย่างไร 100 อยู่
ที่จริงๆแล้วนิผู้ประกอบการเขาบอกว่า  มันไม่มีฝนฟ้าตกหนักๆ พายุ หรือ
ทำให้น้ำท่วมน่าจะไม่มีปัญหาในการขุดลอก เพราะได้พาผู้ประกอบการเข้า
ไปสำรวจพ้ืนที่ แล้ วคะ  ฝายพระเนื้ อที่   9   คลอง 2   เนื้ อที่ เยอะ
พอประมาณเขาไม่ใช่รถแม็คโครขุดคะ เขาใช้ระเบิดในการระเบิดให้ลึกลง
ไปแล้วก็สูบน้ ำมาเติมไว้  ให้ กัก เก็บน้ ำให้มากที่ สุ ด  คะได้หารือกับ
ผู้ประกอบการพอสมควร ว่าจะดำเนินการแบบใด แล้วก็ในส่วนของราชการ
ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการในส่วนที่พอช่วยได้ให้ขับเคลื่อนไปด้วยเร็วคะ ใคร
ที่สงสัยกับโครงการที่ว่ามาแล้วก็โครงการก่อสร้างห้องเนี้ยะ  งบประมาณ  
180,000  บาท  ทำอยู่ตรงนี้ด้านข้างห้องประชุมเผื่อเอาไว้ให้พ่ีน้องเวลา
มีการจัดกิจกรรมไว้บริการคะ เพราะในภายในเทศบาลห้องน้ำมีไม่เพียงพอ 
อีกไม่นานก็จะมีการฉีดวัคซีนที่ทางเทศบาลคะ เดิมทีจะต้องการฉีดวัคซีนที่
ทางเทศบาลพนมรุ้ง คือจะให้คนส่วนใหญ่เคลื่อนตัวไปหาคนส่วนน้อยมัน
ลำบากมากทั้งงบประมาณ การขนเต็นท์ ขนโต๊ะ อันนี้เป็นเรื่องอ่ืนๆเอา
เรื่องของเรานะคะ โครงการที่นำเสนอ เออในที่ประชุมนี้ต้องขอมตินะคะ ก็
ขออนุญาตขอมติเลยนะคะ ท่านใดเห็นชอบโครงการที่จะให้เพ่ิมเติมในแผน
ตามที่นำเสนอ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
และ (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิม ครั้งที่ 1/2565 คะ กรุณายกมือคะ 
(เสียงเป็นเอกฉันท์  42  คน)  ขออนุญาตยกมือค้างไว้  ขอบคุณคะ คะอัน
นี้คือกระบวนการการประชุมประชาคมระดับตำบล  ในโอกาสนี้จะขอให้
พบกับผู้นำหมู่บ้านในฝ่ายปกครองคะเรียนเชิญท่านกำนัน และในโอกาส
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เดียวกันนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านสารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจภูธรตำบลถาวร คะ 
เรียนเชิญคะ  

นายวิรัตน์  สุระขันธ์ ครับเรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลถาวรท่านสารวัตรใหญ่ ท่านรองนายก 
ทั้ง  2  ท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ก่อนอ่ืนก็ขออนุญาตใน
เรื่องของโครงการนี้ ท่านอดีตกำนันตำบลเจริญสุข ได้มาปรึกษาหารือว่า
ตำบลถาวรเราขาดแคลนแหล่งน้ำ ท่านได้มาประชุมอยู่ที่ศาลาหมู่ที่  1  
ต้องให้กำนันประชาคมชาวบ้านก่อน  เมื่อประชาคมเสร็จแล้วก็ขอให้เขียน
รายงานมาทางเทศบาล เทศบาลจะดำเนินการเสนอเรื่องเข้าไปหา แต่เรื่อง
วัตถุระเบิด มันเกินศักยภาพครับ ท่านจะทำเป็นธนาคารน้ำครับ ทำให้ถูก
กฎหมาย ส่วนที่ระเบิดจะระเบิดในหนอง  คลอง 2 ก็ระเบิดในคลอง 2 
ครับ ฝากท่านนายกช่วยพลักดันด้วยนะครับ ขอขอบคุณทุกคนครับ 

สตต.อาคม  ชนะเพีย เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลถาวรท่านกำนันตำบลถาวร ท่านผู้ใหญ่บ้าน
และก็สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรทุกท่านนะครับ ขออนุญาตแนะนำตัว
ครับ ผมชื่อ พตต.อาคม  ชนะเพีย นะครับ ตำแหน่งสารวัตรใหญ่สถานี
ตำรวจภูธรตำบลถาวร พ้ืนเพเป็นคนอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ แต่ว่า
รับราชการอยู่หลายที่ อยู่เยอะอยู่นานที่สุดจังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาจาก
ตำแหน่งปรามปราบจังหวัดสุรินทร์ เดินทางเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่  9  
มกราคม  2565  ครับ ก็รู้สึกดีใจนะครับ ได้มารู้จักกับทุกท่านรู้สึกอบอุ่น 
ข้าราชการตำรวจที่นี้เป็นข้าราชการตำรวจที่มีระเบียบวินัยดี ก็ไม่รู้ว่าจะชม
ลูกน้องไหม แต่ว่าผมก็อยู่มาหลายสถานีรู้สึกว่าตำรวจที่นี้มีการทำงานที่มี
มาตรฐานในลำดับต้นๆ ในระดับเดียวกัน ในส่วนสารวัตรใหญ่สภ.ถาวรนี้โอ
เครครับ ก็สำหรับความมุ่งหวังของผม ตำรวจจะต้องเป็นที่พ่ึงของประชาชน
อย่างแท้จริง ผมจะบอกผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดว่า เราเป็นตำรวจนี้จะต้อง
เป็นที่พ่ึงของประชาชนอย่างแท้จริง แต่ว่าภารกิจของตำรวจคือการบังคับ
ใช้กฎหมายการป้องกันอาชญากรรมครับ ดังนั้นเนียะในการบังคับใช้
กฎหมาย อาจจะมีการกระทบกระทั้งกันบ้างก็ขอให้คิดว่ามันเป็นเรื่องการ
ปฏิบัติหน้าที่แต่ที่ผ่านๆมาก็ไม่มีปัญหาอะไร ก็ดีใจยังไม่มีเรื่องอะไรมา
กระทบกระทั้งการป้องกันอาชญากรรม เพราะว่าถ้าเกิดมีการป้องกันดีมันก็
ไม่มีเหตุเกิดตำรวจของผมจะออกตรวจทั้งกลางวันกลางคืน ก็คือตอนนี้เขา
จะใช้โทรศัพท์ในการตรวจ ตอนนี้มีโปรแกรมที่สามารถเช็คกับสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติมีการสแกนตู้ ก็จะเห็นว่าตำรวจของผมออกไปพบปะพ่ีน้อง
ประชาชนครับผม ทุกท่านมีปัญหา อยากจะร้องเรียนหรือบอกเป็นการ
ส่วนตัวนะครับ เบอร์โทของผมอยากจะให้พ่อแม่พ่ีน้องบันทึกไว้หน่อย 
เบอร์ 085-7769958  ก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาสามารถแจ้งได้เลยครับ 
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แล้วก็ดำเนินการให้ถ้าผมไม่รู้ก็จะสอบถามผู้รู้ให้ครับได้ทุกเรื่องครับ สิ่งหนึ่ง
ครับที่ผมอยากจะบอกการสอบสวน สืบสวนหรือการพิจารณาคดีของ
กระบวนการยุติธรรม ส่วนมากจะใช้เทคโนโลยีเข้ามา เราใช้กล้องวงจรปิด
ในเรื่องการสอบสวน และก็เป็นพยานหลักฐานแบบสากล ซึ่งทางเทศบาล
ตำบลถาวรก็ได้ดำเนินจัดทำโครงการติดกล้องวงจรปิดไว้ในเขตชุมชนของ
เรา ทราบว่ามีหลายตัวแล้วก็จะติดตั้งเพ่ิม ในส่วนนี้อยากจะบอกว่ากล้อง
วงจรปิดมีความจำเป็น บ้านเราเหมือนมันเป็นสิ่งที่คนร้ายประสงค์ร้ายต่อ
เรา เขาจะกลัว แต่ถ้าเรามีกล้องวงจรปิด มันก็จะปิดโอกาสของผู้ที่กระทำ
ความผิด โจรผู้ร้าย ทฤษฎีในการป้องกันอาชญากรรมก็จะมี  3  อย่าง  1. 
คนร้าย 2.โอกาส 3. เหยื่อ ถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันก็จะไม่เกิดขึ้นเลย แล้ว
ในทางกลับกัน ถ้าเกิดมี 3 สิ่งนี้ อาชญากรรมมันก็จะเกิดครับเออที่ผมโยง
มาถ้าเกิดเรามีกล้องวงจรปิด มันก็จะปิดอาชญากรรมก็จะไม่เกิดขึ้น แล้วก็
พยานหลักฐานมันก็จะเป็นมาตรฐานสากล อันนี้ก็พ่อแม่พ่ีน้อง ถ้าเกิดท่าน
มีศักยภาพมากพอ อยากให้ท่านตัดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับในชุมชนหรือ
ตังบ้านก็ดี การติดตั้งกล้องวงจรปิดควรจะติดทั้งด้านในด้านนอกก็คือด้าน
นอกจะต้องหันกล้องวงจรปิดออกนอกบ้านด้วยนะครับ คนร้ายคนที่มุ่ง
ประสงค์ร้ายกับเราไม่ได้สวมหมวกอีโม่งอาจมีพิรุธ แต่เข้าไปในบ้านสวม
หมวกอีโม่งมันก็สามารถช่วยได้ ตอบโจทย์ได้ ไขปริศนาหลายๆเรื่องได้ ถ้า
เกิดว่าทุกท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสภ.
ถาวร สามารถแจ้งผมได้เลยครับ เห็นตำรวจคนไหนประพฤติมิฃอบ เกเร ก็
จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ผมก็มีเท่านี้แหละครับ อาศัยอยู่ที่นี้ตลอด 
เสาร์ - อาทิตย์ก็กลับบ้านบ้าง มีงานอะไรก็เชิญได้ 

นายธนากร  โพธิ์ไข ครับในเรื่องแผนวันนี้ เป็นอันเรียบร้อยครับ อยากฝากท่านผู้นำเดือนหน้า
ครับเรื่องแผนชุมชนในเดือนหน้า ฝากเป็นการบ้านให้ท่าน ให้ท่านไปคิดใน
เรื่องนี้ครับ 

นางฐาปนิต  กัณหาวัฒนานนท์ คะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะ ที่ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุม ก็
อยากจะฝากอีกนิดเดียวคะ สิ่งใดก็ตามที่ทางเทศบาลได้ดำเนินการ
ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยคะ อาจจะเกิดข้อผิดพลาดไปบ้าง ตัวดิฉัน
ในนามผู้บริหารองค์กรพยายามขับเคลื่อนทุกอย่างให้เป็นไปสู่เป้าหมาย ก็
ขออภัยในที่นี้นะคะ ภารกิจของเราเยอะตั้งแต่เกิดถึงตาย เด็กแรกเกิด จ่
นถึงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทุกสิ่งทุกอย่างคือภารกิจของทางเทศบาล ก็ได้เวลา
อันสมควร ดิฉันขอปิดการประชุมคะ 
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